
sþ. 727. Fyrirspurn [400. mál]
til samgönguráðherra um fyrirhleðslur á vatnasvæði við Markarfljót.

Frá Þórarni Sigurjónssyni.

1. Hvað hefur verið gert til að fyrirbyggja vatnsflóð og landskemmdir við Markarfljót?
2. Hefur verið gerð áætlun um að halda áfram fyrirbyggjandi aðgerðum við Markarfljót

svo að það ógni ekki byggðinni, samgönguleiðum og öðrum mannvirkjum og
gróðurlendi í framtíðinni?


